



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

**๑. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก**

ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

**๒. การส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือก**

**๒.๑ การขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก**

ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีความประสงค์จะขอเข้ารับการคัดเลือกให้จัดทำแบบ พ.ต.ก. ๑ - ๑ แบบ พ.ต.ก. ๑ - ๒ และสำเนาประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๖ ชุด)

**๒.๒ การขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น**

ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีความประสงค์จะขอเข้ารับการคัดเลือกให้จัดทำแบบ พ.ต.ก. ๑ - ๑ เฉพาะส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๔ แบบ พ.ต.ก. ๑ - ๒ เฉพาะส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๓ และสำเนาประกาศนียบัตรการอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑๕ ชุด)

โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบ พ.ต.ก. ๑ - ๑ และแบบ พ.ต.ก. ๑ - ๒ ได้ที่เว็บไซต์  
กองการเจ้าหน้าที่ และยื่นเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์  
ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วงเล็บมุมซองว่า  
“เอกสารคัดเลือก พ.ต.ก.” กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางลงรับเป็นวันส่งเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์